

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย

เรียน กระทรวง กรม

ด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม เป็นวัน
ประชาธิปไตย และได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติเห็นชอบใน
หลักการให้วันที่ ๑๔ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และระลึกถึงขบวนการหรือพลังของผู้ที่ได้ร่วมกันเรียกร้องผลักดันให้ระบอบการปกครองของประเทศ
มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยไม่ให้เป็นวันหยุดราชการ สำหรับชื่อวันดังกล่าวมอบให้
รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รับไปหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
 เครืองาม) เพื่อพิจารณากำหนดชื่อวันข้างต้นอีกครั้งหนึ่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสับสนเพราะพัฒนาการด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศได้เริ่มมีมาก่อนแล้ว และได้กำหนดวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้แล้วหลายวัน
ตลอดจนได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอนุสรณ์สถานสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้ว
เช่น วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง (๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕) และวันรัฐธรรมนูญ (๑๐ ธันวาคม
๒๔๗๕) เป็นต้น ทั้งนี้อาจกำหนดเป็นชื่ออื่นที่สื่อความหมายชัดเจนแล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึ่งต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติให้รองนายก
รัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
 เครืองาม) และรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ทุกท่าน เช่น รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องอื่น ๆ
อีกครั้งหนึ่งให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดยอาจกำหนดเป็นชื่ออื่นใดก็ได้ เช่น วันพลังประชาธิปไตย วันวิถีประชาธิปไตย วันธรรมาภิบาลเพื่อ
ประชาธิปไตย วันเจตนาธรรมประชาธิปไตย วันสืบทอดประชาธิปไตย วันวีรชนประชาธิปไตย
วันเหตุการณ์ประชาธิปไตย วันสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โดยด่วนต่อไป

/ในคราวประชุม . . .

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ฯ) ได้ร่วมกันพิจารณากับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้หารือกับรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายแล้วมีความเห็นตรงกันว่า เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อพัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทย ที่ประชาชนจำนวนมากได้มาร่วมแสดงพลังเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จนประสบความสำเร็จ และพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยให้รุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน สมควรแก่การยกย่องเชิดชู ดังนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์การเมืองในระบบประชาธิปไตย และสำนึกตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพของพลเมืองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสืบไป สมควรเชิดชูให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม เป็นวันสำคัญของชาติ โดยให้ใช้ชื่อว่า “วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย” และนายกรัฐมนตรีรับทราบด้วยแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10 ก.ย. 2546

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๘-๙

๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘